

UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
BAN CHỈ ĐẠO PCTP, TNXH
VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO
TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BCĐ-NC

Tuy Phước, ngày tháng năm 2023

V/v đăng ký chủ đề, nội dung tham
luận Hội nghị tổng kết công tác
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh năm 2022

Kính gửi: Ban Chỉ đạo 138 tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-BCĐ, ngày 13/01/2023 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, Ban Chỉ đạo 138 huyện Tuy Phước đăng ký chủ đề, nội dung tham luận như sau:

**“Thực trạng và giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
về ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự”**

Tuy Phước là huyện đồng bằng lớn ở phía Nam tỉnh Bình Định, có 13 đơn vị hành chính (11 xã, 02 thị trấn), diện tích tự nhiên khoảng 217,2 km², dân số 57.470 hộ, 220.950 nhân khẩu, là cửa ngõ đi vào thành phố Quy Nhơn, có các tuyến giao thông quan trọng QL19, QL19C và QL1A song song với đường sắt Bắc - Nam, có ga Diêu Trì là một ga lớn của tỉnh đóng trên địa bàn. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, các loại hình kinh doanh dịch vụ, trong đó có cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT cũng phát triển nhanh chóng đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Tuy nhiên vẫn có nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT biến tướng hoặc bị tội phạm lợi dụng chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc trong Nhân dân và phức tạp về ANTT tại địa bàn.

Hiện nay, trên toàn huyện có 155 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; trong đó có 22 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy hoặc có liên quan đến ma túy. Thời gian qua, tình trạng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, karaoke, khách sạn có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, nhiều đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ rủ nhau tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy, cho rằng việc dùng ma túy tổng hợp là không nguy hiểm, không gây nghiện, là sành điệu, đẳng cấp,... đã gây ra những hệ lụy hết sức nguy hiểm về sức khỏe, tính mạng cho người sử dụng và là nguyên nhân của các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Theo thống kê của Công an huyện, trong năm 2022 lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra hơn 399 lượt cơ sở, phát hiện lập hồ sơ xử lý 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 40.900.000 đồng, trong đó ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với 01 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vì vi phạm quy định về ANTT đã bị xử phạt hành chính từ 02 lần trở lên trong một năm. Phát hiện, bắt, khởi tố 13 vụ - 51 bị can về các tội Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái

phép chất ma túy, trong đó tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT 08 vụ - 36 bị can (Karaoke 04 vụ - 27 bị can, khách sạn 02 vụ - 02 bị can, nhà nghỉ 02 vụ - 07 bị can); xử phạt vi phạm hành chính 13 vụ - 49 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tổng số tiền phạt 59.250.000 đồng, trong đó tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT 03 vụ - 13 đối tượng (Karaoke 02 vụ - 10 đối tượng, nhà nghỉ 01 vụ - 03 đối tượng).

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là: **(1)** Tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, liên kết, đan xen với nhiều tội phạm khác; **(2)** Công tác tuyên truyền, phòng ngừa, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi còn hình thức, chưa thường xuyên, chưa chú trọng vào nhóm đối tượng nguy cơ cao như thanh thiếu niên, học sinh,... đặc biệt là việc phối hợp giữa nhà trường, tổ chức xã hội và phụ huynh học sinh trong quản lý, giáo dục con, em; **(3)** Một số chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện thiếu kiểm tra, giám sát hoặc cố tình móc ngoặc, làm ngơ, tiếp tay cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; **(4)** Công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện còn nhiều hạn chế, chưa chủ động, thường xuyên, hình thức xử lý vi phạm chưa đủ mạnh...

Từ thực trạng nêu trên, để góp phần kiểm chế, kiểm soát tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về ma túy trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138 huyện đưa ra một số giải pháp sau:

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, vận động quần chúng Nhân dân tham gia vào giám sát, phòng chống tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về ANTT. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú để các cơ sở kinh doanh và người làm nghề trong cơ sở kinh doanh hiểu và tự giác chấp hành. Ngoài nội dung các quy định pháp luật, cần tuyên truyền để người dân và cơ sở kinh doanh nhận thức rõ hậu quả tác hại do ma túy gây ra, những thủ đoạn mà tội phạm thường lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành nghề để thực hiện các hành vi trái pháp luật. Thông qua tuyên truyền, vận động quần chúng để nâng cao tính chủ động phòng ngừa của chủ cơ sở kinh doanh, kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến ANTT, trong đó có tội phạm sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Hai là, rà soát, thống kê người nghiện hiện có trên địa bàn để có biện pháp quản lý chặt chẽ không để các đối tượng nghiện ma túy tham gia thực hiện các hành vi phạm tội nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng; phối hợp với các cấp, ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cai nghiện có hiệu quả và giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng góp phần ngăn chặn lây lan người nghiện trên địa bàn huyện.

Ba là, kiểm soát chặt chẽ về thủ tục hành chính ngay từ khâu cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xác minh điều kiện về ANTT để chủ động phòng ngừa tội phạm. Tuyên truyền, nâng cao ý thức nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính; kịp thời xác minh, xử lý các trường hợp có dấu hiệu che giấu lai lịch, giả mạo hồ sơ trong cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, chú ý phát hiện các trường hợp thuê

mượn người khác để đứng tên trên giấy đăng ký kinh doanh và làm người chịu trách nhiệm về ANTT để hợp lý hóa hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke. Các trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đều phải tiến hành hậu kiểm điều kiện về ANTT theo quy định.

Bốn là, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra định kỳ đối với các cơ sở kinh doanh. Tổ chức hướng dẫn Nhân dân, các cá nhân, tổ chức kinh doanh chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT, tham gia quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke. Kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của cá nhân, tổ chức.

Năm là, thường xuyên cập nhật danh sách, hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh. Qua đó, tranh thủ các chủ cơ sở hợp tác với cơ quan Công an để đấu tranh tội phạm. Đối với cơ sở có biểu hiện chứa chấp việc sử dụng ma túy thì kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sáu là, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, đặc biệt các vụ án tổ chức, chứa chấp lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy để góp phần tuyên truyền đồng thời răn đe, cảnh cáo các cơ sở kinh doanh có điều kiện khác tránh vi phạm. Quá trình điều tra, xử lý tội phạm luôn phải đảm bảo không để xảy ra oan, sai, sót lọt tội phạm trong công tác bắt, giam, giữ và xử lý tội phạm; thực hiện nghiêm túc quy trình điều tra xử lý án theo thẩm quyền.

Trên đây là nội dung đăng ký chủ đề, nội dung tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác Ban Chỉ đạo 138 tỉnh năm 2022 của Ban Chỉ đạo 138 huyện Tuy Phước. Kính gửi Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xem xét, hướng dẫn chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng PV01 - CAT;
- Lưu: VT, CAH (TH).

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Hùng Tân**